
รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น 
เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม  ครั้งที่  2 

วันพฤหัสบดี  ท่ี  14  กุมภาพันธ์  ๒๕62  ณ ศาลาการเปรียญวัดแหลมทอง 
ต าบลหัวโพ อ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 

 
นายศรีศักดิ์  ตัณฑ์เจริญรัตน์   สวัสดีครับ วันนี้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพได้จัดประชุม 
หัวหน้าส านักปลัด ประชาคมท้องถิ่น  เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564)  

เพ่ิมเติม  ครั้งที่  2  ซึ่งได้ผ่านการประชุมของคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาแล้วและต้องผ่านประชุม
ประชาคมด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหัวจึงจัดประชุมในวันนี้และ
โครงการที่เพ่ิมเติม  คือ 

 1.โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ  ซอยบ้านนายสว่าง  
นวมจันทร์  

ปัก  ขอสอบถามครับในซอยนี้มีบ้านอยู่กี่หลังซึ่งถ้าหากมีน้อยเกินไปก็
ไม่น่าจะท าต้องดูจ านวนชาวบ้านด้วย 

นายจิรวัฒน์  รัตนมุง  ก็มีอยู่ประมาณ  2 – 3  หลังคาเรือน  ในซอยนี้มันมีปัญหาคือ
สายไฟมันต่ ามันพาดผ่านในที่ดินของบุคคลอ่ืนซึ่งมันต่ าเกินท าให้เข้าออก
ล าบากและก่อให้เกิดอันตรายได้ 

ปัก  แล้วโครงการนี้มีผู้ร้องไปหรือไม่ 
นายจิรวัฒน์  รัตนมุง  มีชาวบ้านได้ร้องเรียนมาท่ี  อบต.ให้ช่วยแก้ไขสายไฟผ่านที่ดินของ

อีกฝ่ายหนึ่งเดิมเป็นเสาไม้เตี้ยเขาก็ท าอะไรไม่ได้จึงอยากให้  อบต.เข้าไป
ด าเนินช่วยแก้ไข 

นายศรีศักดิ์  ตัณฑเ์จริญรัตน์  ส าหรับบัญชีครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ  ดังนี้ 
1.จัดซื้อมอเตอร์เครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ าขนาดไม่น้อยกว่า  5  hp  พร้อม
ใบพัดไม่น้อยกว่า  20  ใบพัด  จ านวน  4  ตัว  จัดซื้อในปี  2562 – 
2564  งบประมาณ  ปีละ  120,000  บาท 
2.จัดซื้อตู้คอนโทลควบคุมระบบไฟฟ้าในการสูบน้ า  จ านวน  4  ตัว  
ด าเนินการในปี  2562 – 2564  งบประมาณปีละ  16,000  บาท 
ประชุมประชาคมเพ่ือเพ่ิมเติมแผนเพ่ือจะได้จัดซื้อได้ 

นายศรีศักดิ์  ตัณเจริญรัตน์ ต่อไปขอมติต่อที่ประชุมเห็นชอบโครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างทาง 
หัวหน้าส านักปลัด สาธารณะ  ซอยบ้านนายสว่าง  นวมจันทร์  หมู่  3 
ที่ประชุม  มีมติไม่เห็นชอบโครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ  

ซอยบ้านนายสว่าง  นวมจันทร์  หมู่  3 
นายศรีศักดิ์  ตัณฑ์เจริญรัตน์  ขอมติที่ประชุมจัดซื้อมอเตอร์เครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ าขนาดไม่น้อย 
หัวหน้าส านักปลัด กว่า  5  hp  พร้อมใบพัดไม่น้อยกว่า  2   ใบพัด  จ านวน  4  ตัว  และ

จัดซื้อตู้คอนโทลควบคุมระบบไฟฟ้าในการสูบน้ า  จ านวน  4  ตัว 
ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบจัดซื้อมอเตอร์เครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ าขนาดไม่น้อย 
 กว่า  5  hp  พร้อมใบพัดไม่น้อยกว่า  2   ใบพัด  จ านวน  4  ตัว  และ

จัดซื้อตูค้อนโทลควบคุมระบบไฟฟ้าในการสูบน้ า  จ านวน  4  ตัว 
 



นายศรีศักดิ์  ตัณฑ์เจริญรัตน์  มีท่านใดจะสอบถามหรืออะไรก็สอบถามได้นะครับ 
หัวหน้าส านักปลัด  
นางล าไย  ไท้สน  อยากสอบถามเรื่องถนนว่าจะด าเนินก่อสร้างได้เมื่อไหร่ตรงคลอง

โพ  ระยะเวลาก็นานพอสมควรแล้ว 
นายจิรวัฒน์  รัตนมุง  ตอนนี้  อบต.ไม่สามารถด าเนินการใดได้เกี่ยวกับการก่อสร้าง 
นายช่างโยธา เนื่องจากตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  

พ.ศ.2560  นั้นบอกไว้ในการก่อสร้าง/ต่อเติม/ซ่อมแซม/รื้อถอน จะต้องมี
การจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องมีวิศวกร รับรองแบบจึงจะถูกต้องตามระเบียบ 
ปัญหาคือ อบต/เทศบาล ขนาดเล็ก ไม่มีต าแหน่งวิศวกร ถ้าหากรับรองต้อง
มีค่าใช้จ่าย  ในการก่อสร้างต่างๆเลยต้องมีการชะลอไว้ก่อนหากมีวิศวกร
รับรองได้ก็สามารถด าเนินการได ้

นางจินตนา  นาควิเชียร  จะขอเพ่ิมโครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคและท าหลังคาที่
ออกก าลังกาย 

ปัก ตอนนี้น้ ามีปัญหามากน้ าก็ไม่ค่อยไหล 
นายจิรวัฒน์  รัตนมุง ตอนนี้ซับเมอร์สมีปัญหาแรงดันของน้ าไม่เพียงพอจึงต้องมีการเตรียมพร้อม 
นายช่างโยธา หากซับเมอร์สเสียจะได้มีของไว้ส าหรับส ารองในการจัดซื้อซึ่งหากไม่มีอยู่ใน

แผนก็จะจัดซื้อไม่ไดจ้ึงต้องมีการจัดประชุมประชาคมเพ่ือเพ่ิมเติมแผน 
ชาวบ้าน    อยากสอบถามเก่ียวกับการเก็บค่าน้ าประปาว่าเก็บแล้วเอาเงินไปไหนแล้ว 

เก็บ  10  บาทคือเก็บค่าอะไร  และเก็บอีก  5  บาททุกๆเดือนคือค่าอะไร 
นายศรีศักดิ์  ตัณฑ์เจริญรัตน์  ค่าน้ าเก็บแล้วก็เป็นรายได้ของ  อบต.ที่เก็บ  100  บาท  คือค่า

ประกันมาตร  และเก็บเดือนละ  5 บาท  คือเก็บค่ารักษามาตรน้ า  ส าหรับ
ปัญหาเรื่องน้ าไม่ไหลจะน าเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือหาแนวทางแก้ไขต่อไปแต่
ระบบราชการก็เป็นไปตามข้ันตอน 

ชาวบ้าน  ตอนนี้คลองเริ่มมีผักตบขึ้นเยอะแล้วอยากให้มีการลอกคลอง 
ปัก  ขอสอบถามครับถนนที่ เชื่อมคลองบ้านยายเบ๊อะมีแนวทางจะ

แก้ไขหรือไม่ถนนเส้นนี้ก็ไม่ค่อยมีคนใช้แต่เป็นถนนลาดยางจะเปลี่ยนเป็น  
ถนนคอนกรีตได้หรือไม ่

นายจิรวัฒน์  รัตนมุง  มันก็มาจากการประชาคมมาแรกๆเมื่อหลายปีแล้วถนนเส้นนี้
เชื่อมต่อกับชลประทานก็ต้องประสานงานกับกรมชลประทานแต่ปัญหาก็
คือเรื่องวิศวกรคือจะต้องมีวิศวกรรับรอง 

 
 

ลงชื่อ           วภิาพร  เหี่ยวหอม         ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
              (นางสาววิภาพร  เหี่ยวหอม) 
               นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 
 

ลงชื่อ       ศรีศักดิ์  ตัณฑ์เจริญรัตน์      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                       (นายศรีศักดิ์  ตัณฑ์เจริญรัตน์) 
               หัวหน้าส านักปลัด อบต.หัวโพ 


